
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำป 2562 (ครั้งท่ี 2) 
วันท่ี  15  สิงหาคม  2562  เวลา 13.30น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย 
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ผูขาดประชมุ 

       -  ไมมี 

ผูลาประชมุ 

     1. นายสาคร   เจริญพร 
     2. นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 
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เริ่มการประชุม เวลา 13.30  น.  

ประธานสภาฯ  : กลาวเปดการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  : ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย สมยัสามญั สมัยที่ 3 ประจำป  พ.ศ. 2562  

                        ครั้งที่ 1  

ประธานสภาฯ 
 
นายกฤติโชค ขาวเหลือง 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ขอเพิ่มเติมขอความในหนาที่ 10  บรรทัดที่ 11 ขอความ “ประชาชนใชเสนทางดวยความ
ลำบาก ” แกไขเปน “ประชาชนใชเสนทางดวยความยากลำบาก ” และบรรทัดเดียวกัน
ขอความ “ขอใหชวยดวยครับ” แกไขเปน “ขอใหชวยหาทางแกไขใหพี่นองโดยดวนดวยครับ” 
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  เพิ่มเติมอีกหรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ เพิ่มเติมอีก 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ประจำป พ.ศ. ๒๕62 ครั้งที่ 1  หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  10 เสียง 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
      เรื่องขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
            (วาระรับหลักการ) 
 

นายกเทศมนตรี 

 

: 

 

 

 

 

 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตำบลกระบี่นอย จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจายประจำปตอสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผูบริหารเทศบาลตำบลกระบี่นอยจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบ
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 3 ขอ 23 ใหเจาหนาที่
งบประมาณงบประมาณทำการพจิารณาตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขงบประมาณชั้นตน แลว
เสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น  เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่น ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินประมาณ
ยอดใดเปนงบประมาณประจำปแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวมและจัดทำเปนราง
งบประมาณรายจายเสนอคณะผูบริหารทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผูบริหารทองถิ่นไดเสนอ
ตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม น้ัน 
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      ในการนี้คณะผูบริหารเทศบาล จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552  มาตรา 
65 กำหนดใหเทศบาล จัดทำรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปเสนอขอความเปน
ชอบตอสภาฯ เพื่อเสนอใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ  และนายกเทศมนตรี
ดำเนินการประกาศใชตอไป 

เหตุผล 
บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่นอยไดจัดทำรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563  เสร็จเรียบรอยแลวและไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณดังกลาว
ตอสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย ใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอยพิจารณาใหความ
เห็นชอบ เพื่อจะไดดำเนินการบริหารงานและแกไขปญหาของประชาชน ตามอำนาจหนาที่ ที่
กฎหมายกำหนดตอไป 
 

  กอนที่สภาเทศบาลตำบลกระบี่นอยจะพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 ผูบริหารของเทศบาลตำบลกระบี่นอยขอชี้แจงตอที่ประชุมสภาฯ ใหไดรับทราบถึง

สถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

1. สถานะทางการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
       ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 7  สิงหาคม พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีสถานะทางการเงิน  ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จำนวน 79,669,278.20 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 30,632,311.67 บาท 
 1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 28,499,179.36 บาท 

 1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพัน 
          และยังไมไดเบิกจายจำนวน 1โครงการ  

รวม 1,158.08  บาท 

 1.1.5  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ 
          ผูกพัน จำนวน 6โครงการ  

รวม 400,877.95  บาท 

1.2 เงินกูคงคาง จำนวน 42,202,900.00  บาท 
                    2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562     

(1) รายรับจริง   จำนวน  95,451,496.23  บาท   ประกอบดวย 
 - หมวดภาษีอากร จำนวน 19,708,069.90  บาท 
 - หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จำนวน 2,788,695.92  บาท 
 - หมวดรายไดจากทรัพยสิน จำนวน 448,644.18  บาท 
 - หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย จำนวน 28,410.00  บาท 
 - หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จำนวน 53,950.00  บาท 
 - หมวดรายไดจากทุน จำนวน 0.00  บาท 
 - หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 36,379,494.23  บาท 
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 - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 36,044,232.00  บาท 
(2) เงินอดุหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จำนวน 74,600.00  บาท 
(3) รายจายจริง  จำนวน  62,141,972.92  บาท   ประกอบดวย 
 - งบกลาง จำนวน 18,028,365.84  บาท 
 - งบบุคลากร จำนวน 24,645,628.94  บาท 
 - งบดำเนินงาน จำนวน 13,939,556.19  บาท 
 - งบลงทุน จำนวน 869,090.00  บาท 
 - งบรายจายอื่น จำนวน 0.00  บาท 
 - งบเงินอุดหนุน จำนวน 4,659,331.95  บาท 
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดย

ระบุวัตถุประสงค   
จำนวน 73,990.00  บาท 

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จำนวน  5,808,975.99  บาท 
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 2,275,424.01  บาท 
(7) รายจายที่จายจากเงินกู   จำนวน  0.00  บาท 

 
การจัดทำรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
        ไดประมาณการรายรับ           จำนวน  107,673,200.00  บาท 
        ไดประมาณการรายจาย      จำนวน  107,673,200.00  บาท 
โดยมีรายละเอียดดงัตอไปนี ้
    
ประมาณการรายรับ 

รายไดจัดเก็บเอง   
 - หมวดภาษีอากร จำนวน 6,832,500.00  บาท 
 - หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จำนวน 2,378,700.00  บาท 
 - หมวดรายไดจากทรัพยสิน จำนวน 250,000.00  บาท 
 - หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จำนวน 30,000.00  บาท 
 - หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จำนวน 1,000.00  บาท 
 รวมรายไดจัดเกบ็เอง  จำนวน 9,492,200.00  บาท 

 
 รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 - หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 43,581,000.00  บาท 
 รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

จำนวน 
 

43,581,000.00  บาท 
 

 รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 54,600,000.00  บาท 
 รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
 

จำนวน 
 

54,600,000.00  บาท 
 

                        รวม จำนวน 107,673,200.00  บาท 



6 

 

เลขานุการสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาฯ 

 

 

ที่ประชุม    

 

น.ส.กันยารัตน นะบุตร 

  
 

ประธานสภาฯ 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาฯ 

 

 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

: 

 
 
: 

 
: 

 
: 
 
 
 

 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 

 
: 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

     ขอ 57 ในการพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภาฯปรึกษาใน

หลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้น หรือไม หากมี

สมาชิกสภาทองถิ่นประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิก สภาทองถิ่นได

อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว   

     ขอ 62 เมื่อไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถิ่นเสนอขอใหปดอภิปราย 

เพื่อใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม  ตองมีสมาชิกสภา

ทองถิ่นรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถิ่นที่อยูในที่ประชุม 

 

ตามที่ทุกทานไดรับเอกสารรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2563 ไปแลวนั้น  ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดตองการอภิปรายในประเด็นใดบาง 

 

ไมมีผูใดอภิปรายเพิม่เติม 

 

เมื่อไมมีผูใดอภิปราย ดิฉันขอเสนอญัตติขอใหปดอภิปราย เพื่อใหลงมติวาจะรับหลักการ

แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  หรือไม 
 

เนื่องจากญัตติขอใหปดอภิปราย  ตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสาม

ของสมาชิกสภาทองถิ่นที่อยูในที่ประชุม  ซึ่งที่ประชุมในวันนี้มีสมาชิกมาประชุม 10 คน   

จึงตองมีมติรับรองจำนวน 4  เสียงขึ้นไป 

- ขอผูรับรองคำเสนอของคุณกันยารัตน  นะบุตร รองประธานสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย ครับ 
 

มีมติรับรอง 10 เสียง ประกอบไปดวย 

1. นายสมนึก  ทองขยัน             2. นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 
3. นางประภาพร  บุญถาวร         4. นายวสิิทธิ์  หิรัญ 
5. นายสมบัติ  เหลาเส็น             6. นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
7. นายเจริญศักดิ์  เองฉวน          8. นายสุพจน  กระบี่นอย 
9. นายวินัส  ชุมบุตร                 10. นายสมาน  ผวิด ี
ที่ประชุมมีมตริับรองญัตติขอใหปดอภิปราย 10 เสียง ถือวาไดปดอภิปรายโดยชอบแลว 
ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด 
 

ขอมติที่ประชุมวาจะรับหลักการ รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 หรือไม โปรดยกมือ 
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มตทิี่ประชุม 

 
 

ประธานสภาฯ 

: 
 

 
: 

มีมติเปน เอกฉันท รับหลักการแหงรางเทศบัญ ญัติงบประมาณ รายจายประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563   จำนวน 10 เสียง 
 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย ตอท่ีประชุมสภาฯ ครับ 
 

เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภาฯ 

 

 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 
 
 
 

: 

ขออนุญาตทานประธานสภาฯชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย  รายละเอียดตอท่ีประชุม ดังนี ้
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ขอ 45 วรรคสาม บัญญัติ
วา “ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น” 
        ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 
        ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  ผูบริหาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ให เสนอคำ 
แปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติ เปนรายขอและเสนอตอประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภา
ทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอคำแปรญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทาย
ระเบียบนี้ 
        ขอ 59 การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทำไดเฉพาะการขอลด
รายจายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจาย และตองมีจำนวนสมาชิกสภาทองถิ่น
รับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตต ิ
        คำแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาทองถิ่นกำหนดตามขอ 45 วรรคสาม  และขอ 49 วรรคหนึ่ง 
        ขอ 60 ไดบัญญัติไววา “หามไมใหแปรญัตติรายจายนี้ขึ้นใหม  หรือเพิ่มเติมรายจาย 
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงคของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคำรับรอง
จากผูบริหารทองถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ” 
        ขอ 61 หามไมใหแปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี ้
(1) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู 
(2) รายจายซึ่งเปนจำนวนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย 
 
ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันใด ซึ่งระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง  ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอความคิดเห็นครับ 
 
 
 

ขอเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
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ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

: 
 

: 
 
 

: 
 
 
 
 
: 

 
 

 
: 

 

: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

งบประมาณ พ.ศ.2563 ไว 2 วัน คือตั้งแตวันที่ 16  สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. 
จนถึงวันที่ วันที่ 17  สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.   ซึ่งรวมระยะเวลาไมนอยกวา 
24 ชั่วโมง โดยใหเสนอคำแปรญัตติไดที่หองประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย 
 
มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ขอเชิญครับ 
 

ไมมสีมาชิกสภาฯ ผูใดเสนอเปนอยางอ่ืน 
 
 

ขอมติประชุมวาเห็นชอบใหกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว 2 วัน คือตั้งแตวันที่ 16  สิงหาคม 2562 
เวลา 07.00 น. จนถึงวันที่  วันที่  17  สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.  ตามที่
เลขานุการสภาฯไดเสนอ หรือไม โปรดยกมือ 
 
มีมติเห็นชอบใหเสนอคำแปรญัตติรางเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไว 2 วัน คือตั้งแตว ันที ่16 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. 
จนถึงวันที่ ว ันที่ 17  สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. มติเปนเอกฉันท จำนวน 10 
เสียง 
 
ตอไปขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯเทศบาลทองถิ่น พ.ศ.
2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
     ขอ 103 คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี 2 ประเภทคือ 

(1) คณะกรรมการสามัญ  ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจำนวนไมนอย
กวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน (ใชกรณีพิจารณารางเทศบัญญัติตางๆ) 

(2) คณะกรรมการวิสามัญ 
ขอ 105 ภายใตบังคับขอ 103 สภาทองถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
บุคคลที่ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ ตามความ
จำเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังนี้ 

(3) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัต ิ
     ขอ 107 ภายใตบังคับ ขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี  กรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาฯทองถิ่น
รับรองไมนอยกวาสองคน  สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผู เสนอไมตองมีผูรับรอง          
การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น  และใหนำ
วิธีการเลือกตามขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ประธานสภาฯ  
 
 
 
 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
นายกฤติโชค  ขาวเหลือง  
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 

: 

 

 

 

: 

 

: 
 
: 
 
: 

 
: 

 

: 

 

: 

 

: 
 
 
: 

 

: 

 

: 
 
 
: 

ตามที่เลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 103 (1) ประกอบขอ 
103 (3) คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติจำนวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 7 
คน ตอไปขอใหที่ประชุมไดพิจารณา วาเห็นควรกำหนดคณะกรรมการแปรรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนกี่คน ขอเชิญสมาชิกเสนอ
ครับ 
 
กระผมขอเสนอใหคัดเลือกคณะกรรมการแปรรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 คน  
 
มีสมาชิกทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ขอเชิญครับ 
 
ไมมสีมาชิกสภาฯ ผูใดเสนอเปนอยางอื่น 
 
ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ทาน นายวินัส  ชุมบุตร สมาชิกสภาฯ เขต 2 เสนอหรือไม ขอมติที่
ประชุม สมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
 
มีมติเห็นชอบใหคัดเลือกคณะกรรมการแปรรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  จำนวน 3 คน   เปนเอกฉันท  จำนวน  10 เสียง 
 
ขอใหสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูที่เห็นควรใหเปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ 
โดยจะเลือกทีละคน  การเสนอชื่อใหมีผูรับรองอยางนอย 2 คน 
 
ขอเสนอ  นายกฤติโชค  ขาวเหลือง เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัตฯิ คนที่ 1 
มีผูรับรอง 2 คน  ประกอบดวย  1. นายสุพจน  กระบี่นอย    2.  นายสมนึก  ทองขยัน 
 
ผูใดเห็นชอบให นายกฤติโชค  ขาวเหลือง เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ 
โปรดยกมือ 
 
มีมติเห็นชอบให  นายกฤติโชค  ขาวเหลือง เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ 
จำนวน  10 เสียง 
 
ขอเสนอ  น.ส.กันยารัตน นะบุตร เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ คนที่ 2 
มีผูรับรอง 2 คน  ประกอบดวย  1. นายสมาน  ผิวดี   2. นายวินัส  ชุมบุตร 
 
ผูใดเห็นชอบให  น.ส.กันยารัตน นะบุตร เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ โปรด
ยกมือ 
 
มีมติเห็นชอบให น.ส.กันยารัตน นะบุตร เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ 
จำนวน  10 เสียง 
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นายวินัส  ชุมบุตร 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
 

 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 

: 

 

: 

 

: 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

: 

ขอเสนอ นายวิสิทธิ์  หิรัญ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ คนที่ 3 
มีผูรับรอง 2 คน  ประกอบดวย  1. น.ส.กันยารัตน นะบุตร   2. นายสมาน  ผวิด ี
 
ผู ใดเห็นชอบให   นายวิสิทธิ์   หิรัญ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ     
โปรดยกมือ 
 
มีมติเห็นชอบให นายวิสิทธิ์  หิรัญ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ จำนวน  
10 เสียง 
 

มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท ใหบุคคลที่มีรายชื่อตอไปนี้ เปนคณะกรรมการแปรญัตติราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเทศบาล
ตำบลกระบี่นอย จำนวน 3 คน ประกอบดวย  
1. นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
2. นางสาวกันยารัตน  นะบุตร   
3. นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบั งคับการประชุมสภาทองถิ่น           
พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ขอ 109 การนัดประชุมและการเปด
ประชุมคณะกรรมการสภาทองถิน่ครั้งแรก ใหเปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถิ่น   
        ใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาทองถิ่นคณะนั้นๆ 
        ฉะนั้นในวันนี้เวลา  16.00 น. ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติที่ไดรับการแตงตั้ง 
เขารวมประชุมครั้งแรกพรอมกัน ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย  และขอ
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.
2562 อีกครั้ง หลังจากพนกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  คือวันที่ 17 สิงหาคม 
2561 เวลา 16.35  น. ณ  หองประชุมสภาเทศบาล 
 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

นายเจริญศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวินัส   ชุมบุตร 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 

มีเรื่องขอสอบถาม กระผมไดรับการแตงตั้ง ทำหนาที่ เปนประธานสถานศึกษาของ
โรงเรียน เทศบาล 1 บานกระบี่นอย กระผมมีขอสงสัยเรื่องของงบประมาณ คือ ทราบมา
วากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดสรรอุดหนุนงบประมาณ ใหกับ โรงเรียนเทศบาล 1 
บานกระบี่นอย ผานทางเทศบาลโดยกองการศึกษาเปนผูกำกับดูแล  และเทศบาลก็ได
อนุมัติงบประมาณใหกับโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย ไปบางแลวบางสวน แตยังไม
หมด กระผมไดดูบันทึกขอความของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย ที่สงมาถึง
เทศบาลตำบลกระบี่นอย เรื่องขอเบิกเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษาก็ไดรับหนังสือไปแลว แตทำไมไมดำเนินการ
เบิกใหกับโรงเรียน หลังจากนั้นโรงเรียนก็ทำหนังสือขอเบิกงบประมาณมาอีกเปนครั้งที่ 2  
ในวันที่ 31 ก.ค. 2562 เทศบาลก็ยังไมอนุมัติงบประมาณใหกับโรงเรียนอีก ตอนนี้
โรงเรียนไมมีงบประมาณ รายละเอียดที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดอุดหนุนใหกับ
สถานศึกษาประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
1. คาหัวสวนเพิ่มระดับปฐมศึกษา   จำนวน     25,750  บาท 
2. คาจัดการเรียนการสอนรายหัว    จำนวน   216,400  บาท 
3. คาหนังสือเรยีน                      จำนวน     12,530  บาท 
4. คาอุปกรณการเรียน                จำนวน     12,530  บาท 
5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน           จำนวน     34,201  บาท 
6. คาใชจายในการเรียนปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา จำนวน  20,000  บาท 
7. คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน ในสังกัดของ อปท. 24,000 บาท 
8. คาเครื่องแบบนักเรียน                จำนวน    26,709  บาท 
9. คาปจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  จำนวน  5,500  บาท   
10. คาใชจายการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 15,000  บาท 
11. คาอาหารกลางวัน                   จำนวน   101,080   บาท 
 รวมทั้งสิ้น   จำนวน  515,901  บาท 
ทั้งหมดคือเปนรายละเอียดที่ทางกรมฯไดจัดสรรงบประมาณใหมา กระผมอยากทราบวากอง
การศึกษานำงบประมาณเหลานี้ไปไหน ทำไมไมสงใหกับโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย 
ตอนนี้คาเสื้อผานักเรียนยังไมไดรับ 60 คน เพราะไมมี เงิน ทั้ งหมดที่กลาวมาคือเงิน
งบประมาณของโรงเรียน เทศบาลไมสามารถนำงบประมาณนี้ไปใชในดานอื่นไดเลย กระผมใน
ฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาก็มีหนาที่เขาไปตรวจสอบ ดูแลเพื่อใหนักเรียนและ
โรงเรียนไดรับประโยชนมากที่สุด จากที่กลาวมาทั้งหมด โรงเรียนยังไมไดรับงบประมาณ 
405,821  บาท คือสวนที่ยังคางอยู ก็ขอฝากใหผูที่เกี่ยวของชวยชี้แจงดวยครับ 
 
กระผมในฐานะของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ ไดรวมประชุมกับโรงเรียนเทศบาล 1          
บานกระบี่นอย ก็ไดรับทราบเรื่องตางๆตามที่ทานเจริญศักดิ์  เองฉวน สมาชิกสภาฯเขต 2 ได
อภิปรายไป โรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอยก็อยูในสังกัดของเทศบาลตำบลกระบี่นอย ซึ่ง
มีกองการศึกษาคอยกำกับดูแลอยู รายละเอียดของภารกิจตางๆที่มีการถายโอนมากระผม
เรื่องตางๆที่ไดรับทราบปรึกษาหารือกับทั้ง 2 ฝาย กระผมไดบอกกับทางโรงเรียนไปวาถามี
โครงการที่จะนำเสนอกระผมจะเปนคนประสานกับกองการศึกษาให แตตองเอาเอกสาร   
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นายนพดล  หวังกอ 
 
 
 
 
 
 
นายเจริญศักดิ์  เองฉวน 
 
 
 
 
นางสาวมยุรี สรหงส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำเนาคูฉบับใหกระผมดวย จะไดติดตามให แตถาไมมีเอกสารก็ไมสามารถติดตามได ในสวน
ของกองการศึกษานั้นก็มีอำนาจหนาที่ในการบริหารจัดการ และกำกับดูแล ซึ่งจะยึดหลักตาม
ระเบียบเปนตัวบังคับในการขออนุมัติเบิกงบประมาณตางๆ  ขอเสนอวาใหทั้งสองฝายคือ
โรงเรียนเทศบาล 1 กับกองการศึกษา ตองประสานและหารือรวมกันวาการเบิกจายเงินตอง
ทำอยางไร ใหถูกตองตามระเบียบเพราะถาไมถูกตองตามระเบียบก็ไมสามารถเบิกเงินไปใช
จายได สวนระเบียบกฎหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด ขอฝากเรื่องการประสานงาน ให
นำเสนอตามขั้นตอนและถูกตอง ถานำเสนอตามระเบียบและถูกตองแลวไมไดรับการอนุมัติก็
คอยวากัน ก็ใหเก็บเอกสารสำเนาคูฉบับเอาไว เพราะจะทำอะไรก็ตองยึดตามหลักฐาน วาเรา
ไดทำถูกตองตามระเบียบและขั้นตอนหรือไม และสามารถติดตามได  ในสวนของการขอ
งบประมาณอื่นๆนอกเหนือจากที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดสรรให ก็เชนกันถา
ตองการใหเทศบาลปรับปรุง อาคาร หองน้ำ หรือโครงการอื่นๆ ก็ตองเสนอโครงการมาตาม
ระเบียบและขั้นตอน เพื่อใหฝายบริหารไดนำเขาสูรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายในป
ถัดไป แตละคนก็มีความชำนาญคนละดานไมรูทุกๆเรื่อง ก็ขอฝากมีอะไรก็ใหหารือกันงานของ
เทศบาลจะไดสำเร็จราบรื่นไปดวยดี 
 
กระผมไดรับมอบหมายจากทานนายกเทศมนตรีใหเขารวมประชุมรวมกับ ผอ.โรงเรียน
เทศบาล 1 ผอ.กองการศึกษา ทานปลัดเทศบาล และทานรองปลัดเทศบาล ไมกี่วันที่ผานมา 
ก็ไดหารือรวมกันในเรื่องของการเบิกจายงบประมาณ และทำความเขาใจกันเปนที่เรียบรอย
แลว ก็ตองขอขอบคุณทานเจริญศักดิ์  เองฉวน สมาชิกสภาฯเขต 2 ที่เปนหวง  ในเรื่องนี้     
แตหนังสือที่ทานนำมาประกอบการอภิปรายในวันนี้เปนหนังสือเกาแลวครับ ขอทำความ
เขาใจกับสมาชิกสภาฯ ครับ 
  
เรื่องเอกสารยอมรับวาเปนเอกสารเกา  แตที่ผมสอบถามคือเรื่องของงบประมาณที่รับการ
อุดหนุนมาแลว แตไมไดจายใหกับโรงเรียน จายไมครบจำนวน แลวเงินสวนนี้หายไปไหน
กระผมยังคาใจเรื่องนี้   ที่ทราบมาในปงบประมาณที่แลวโรงเรียนก็ไดรับไมครบเชนกัน        
เงินงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหกับเด็กใหกับโรงเรียนทำไมไมจายใหครบ 
 
ขอบคุณทานสมาชิกสภาฯที่สอบถาม เรื่องของงบประมาณของโรงเรียน ดิฉันหัวหนาฝาย
บริหารการศึกษา ขอชี้แจงวา คืองบประมาณ พ.ศ.2562 ไดรับผลกระทบจากจำนวนเด็ก
นักเรียนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก 64 คน จากเดิมไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติตามหนังสือ
สั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น วาการตั้งงบประมาณตองแจงเลยวาจะตองตั้ง
งบประมาณไวในเรื่องใด โดยดูจากยอดจำนวนนักเรียน ขอมูล ณ วันที่  10 มิถุนายน        
ของทุกป ในป พ.ศ.2562 ตองใชขอมูลของวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ปกติจำนวนนักเรียน
ของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นทุกป แตป พ.ศ.2562 นี้          
จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดด เมื่อมีเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นก็ตองโอนเงินงบประมาณ
เพิ่มในรายการ  ทานสมาชิกสภาฯ สงสัยวาทำไมกรมจัดสรรงบประมาณมาใหแลว ทำไมไม
มอบใหโรงเรียนไปทั้งหมด  คือในการตั้งงบประมาณทางกรมสงเสริมการปกครองจะจัดสรรมา
ใหหรือไมนั้น  แตถาเราไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติแลว ก็ตองผลักเงินไปตามภารกิจ
และจำนวนรายหัวของนักเรียนถามีจำนวนเพิ่มขึ้นก็ตองโอนงบประมาณเพิ่ม กรมสงเสริมได
จัดสรรมาเปนเงินอุดหนุนทั่วไป ในการจัดสรรขั้นตอนของการตั้งงบประมาณ การใช
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นายเจริญศักดิ์  เองฉวน 
 
 
นางสาวมยุรี  สรหงษ 
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งบประมาณก็ตองเปนไปตามระเบียบกฎหมาย ตามที่ไดตั้งไวในเทศบัญญัติ เอกสารที่ทาน
เจริญศักดิ์ เองฉวน สมาชิกสภาฯเขต 2 นำมาใชอภิปรายก็เปนเอกสารที่กองการศึกษาเปน
ผูจัดทำเองและถายสำเนาไปใหกับโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย ทานสมาชิกสภาฯอาจ
ไดรับเอกสารที่ถายมาไมครบทุกหนา แตตัวจริงตองมีครบพรอมทั้งลายเซ็นการอนุมัติดวย 
เพราะการทำฎีกาเบิกจายงบประมาณจำเปนตองมีลายเซ็นตครบถวน บันทึกขอความในครั้งที่ 
1 จะมีรายละเอียดทั้งหมดวามีการจายเงินไปในเรื่องใดบาง เปนรายหัวอัตราเทาไร เทศบาล
ไดผลักเงินไปใหเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2561 ไดตั้งไวในเทศบัญญัติฯ จำนวน 2,869,938 บาท 
ทั้ง 2 สถานศึกษาคือ โรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน       
โพธิ์เรียงในสวนของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย จะมีรายละเอียดของคาใชจาย
กิจกรรมตางๆเยอะมาก ในไตรมาสที่ 1 เทศบาลไดแจงวาการขอเบิกงบประมาณตามรายการ
ที่ไดระบุในบันทึกขอความ ใหทำตามแผนดำเนินงานงานโครงการหรือกิจกรรมประจำปของ
โรงเรียน ซึ่งก็ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก็ตองทราบแลววา
ตองการเบิกเงินรายการใดกอน โรงเรียนก็ตองจัดลำดับความจำเปนวาตองการเบิกเงินสวนใด 
ในชวงตนปงบประมาณ หลังจากนั้นเทศบาลจะตอง ตรวจสอบอีกครั้ง  ครั้งที่ 2 โรงเรียน
เทศบาล 1 บานกระบี่นอย ก็ไดทำบันทึกมาอีกครั้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เทศบาลก็ได
ผลักเงินไปตามรายละเอียดที่ระบุมา  แตที่มีปญหาก็คือชวงไตรมาสที่ 3  ชวงเดือนกรกฏาคม 
แตยอดเด็กจะเปนของขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ปงบประมาณกับปการศึกษาของ
โรงเรียนจะเหลื่อมกันอยู เทศบาลไมสามารถเบิกเงินใหไดในทันที เพราะเปนเงินอุดหนุนทั่วไป 
ไมใชเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กองการศึกษาตองไปหาเงินเหลือจายจากกองการศึกษาเพื่อโอนมา
ใสในโครงการอีกครั้ง แลวมาแยกรายละเอียด ตอนนี้กองการศึกษาไดทำบันทึกขอความขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำป 2562 จำนวน  315,000 บาท ไปเพิ่มในแผนงาน
การศึกษาระดับกอนวัยเรียน และปฐมศึกษาดำเนินงาน หมวดคาใชสอยประเภทรายจายเกี่ยว
เนื่องกันการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  คือตัวโครงการตามรายละเอียดที่ทานสมาชิกสภาฯไดอภิปรายซึ่งมีหลาย
รายการ หลังจากที่โอนแลวยอดเงินยังไมตรงกับเทศบัญญัติ ไมสามารถเบิกจายไดเกินที่ตั้งไว
ในเทศบัญญัติ ฉะนั้นกองการศึกษาก็ตองทำบันทึกขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2562  ผูบริหารก็ไดอนุมัติแลว  ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา
ฯที่ไดตั้งขอสังเกตในเรื่องนี้   กองการศึกษาก็ขอยืนยันวาที่ผานมาเราปฏิบัติหนาที่ตาม
นโยบายและดำเนินงานดวยความถูกตอง เราไดรับการถายโอนโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่
นอย เมื่อป พ.ศ.2555 มีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องตางๆ มากมายตามที่สมาชิกสภาฯทุกทาน
ไดเห็นในปจจุบัน ในสวนเรื่องงบประมาณ ที่ถามวารับมาอยางไร และนำไปไหน จะใหฝาย
แผนงานและงบประมาณชี้แจงอีกครั้ง 
 
กระผมยังมีขอสงสัย จากที่ไดดูรายการโอนเงินใหกับโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย เงิน
งบประมาณสามารถใชรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดหรือไม เพราะไมไดระบุไว 
   
เงินงบประมาณที่กรมสงเสริมฯไดจัดสรรมาจะแยกกันระหวางโรงเรียนเทศบาล 1       
บานกระบี่นอย กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง แตตอนจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป  ตองตั้งไวในโครงการเดียวกัน คือ โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการการสนับสนุนคาใชจายตาม
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สถานศึกษา จะเปนเงินกอนเดียวกัน จำนวน 2 ลานกวาบาท การจายเงินตองเบิกจาย
ตามเทศบัญญัติ จายตามรายหัวของนักเรียนของแตละโรงเรียน ในหลายๆรายการ บาง
รายการก็จะระบุจำนวนเงินมาใหเลย เชน คาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งระบุวา จำนวน 
20,000  บาท ซึ่งไมเกี่ยวกับรายหัวของนักเรียน เปนตน  บางรายการนอกเหนือจากนี้
กรมฯอาจไมไดจัดสรรมาให แตโรงเรียนมีความจำเปนตองจัดทำตามแผนงาน ก็สามารถ
ทำขอเบิกงบประมาณกับเทศบาลได ถาไดบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป ไวแลว ก็สามารถเบิกใหจากระบบไดเลย ขอทำความเขาใจกับสมาชิกสภาฯทุก
ทาน  
 
ขอตอบในประเด็นที่ทานสมาชิกสภาฯสอบถามวาเงินที่กรมฯจัดสรรใหกับโรงเรียนหายไป
ไหน กอนอื่นกระผมขออธิบายโครงสรางของสวนราชการ คือโรงเรียนเทศบาล 1 บาน
กระบี่นอย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียง เปนสวนราชการหนึ่งในสังกัดของเทศบาล  
โครงสรางสวนราชการของเทศบาลก็ประกอบดวยสวนราชการ 5 กอง ประกอบดวย กอง
สาธารณสุขฯ กองการศึกษาฯ กองชาง กองคลัง และสำนักปลัด สวนการปฏิบัติงานตางๆ
ของโรงเรียนอยูภายใตการควบคุมดูกำกับแลของกองการศึกษา  เพราะฉะนั้น การ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนตองผานกองการศึกษา ไมวาเรื่องการของบประมาณ การใชจาย
งบประมาณจากเทศบาล ตองมาปรึกษากับกองการศึกษากอนตามลำดับขั้น โรงเรียนตอง
ทำบันทึกถึงกองการศึกษา กองการศึกษาเสนอใหกับผูบริหาร  เมื่องบประมาณมาจาก
กรมฯ เขามาที่เทศบาล เทศบาลก็ไมสามารถนำออกไปใชได กองคลังจะรับงบประมาณ
ผานทางระบบทั้งหมด เงินก็เขาบัญชีของเทศบาลเงินจะสามารถใชไดก็ตอเมื่อมีกฎหมาย
ใหใช กฎหมายในที่นี้คือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป ถาไมมีเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายก็ไมสามารถทำอะไรไดเลยแมแตบาทเดียว ทุกทานไมตองกังวลวาเงิน
อุดหนุนที่กรมฯใหมา ซึ่งมาในรูปแบบของเงินอุดหนุนทั่วไป ไมใชเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนทั่วไปเทศบาลจะตองดำเนินการตามอำนาจหนาที่ กรมฯไดระบุมาวาเงินกอน
นี้เปนของโรงเรียน ก็ควรใชในการปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งไดจัดสรรมาพอดีกับจำนวน
นักเรียน เทศบาลก็ไมเคยนำเงินไปใชในทำอยางอื่น ขอยกตัวอยาง ใหทุกทานเปดดูราง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่อยูในมือทุกทาน เปด
หนาที่ 38 จะเห็นวามีโครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา นี่คืองบประที่
เทศบาลตั้งในป 2563 ในป พ.ศ.2562 ก็ไดตั้งแบบนี้เชนกัน ตั้งไวประมาณ 2 ลานกวา
บาท  หนา 39-40 จะมีคำอธิบายมากมายวาสามารถนำเงินงบประมาณสวนนี้ไปจาย
อยางไรไดบาง จำนวนเทาไร ถาเงินอุดหนุนเขามาไมพอตามที่ตั้งไวในเทศบัญญัติ เทศบาล
ก็ตองเอาเงินรายไดที่จัดเก็บเอง ไปสมทบใหครบจำนวน  แลวทุกทานลองเปดไปดูใน
แผนงานการศึกษา หนา 36 งานระดับกอนวัยเรียนและปฐมศึกษาในปงบประมาณ 
2563 เทศบาลไดตั้งงบประมาณไวประมาณ 20 ลาน หมายความวางบประมาณสวน
หนึ่งที่กรมฯอุดหนุนมา และระบุมาวาตองจายคาอะไรบาง เทศบาลก็จายใหกับโรงเรียน
ทั้งหมด  เทศบาลตองใชความละเอียดรอบคอบในการผลักเงินงบประมาณใหกับโรงเรียน 
เพราะเงินอาจจะเขามาเปนงวดๆ งวดแรกอาจจะไมครบตามจำนวน แตโรงเรียนมีความ
จำเปนตองใช เทศบาลก็อาจจะผลักเงินรายไดใหกับโรงเรียนไปกอน งวดที่ 2 เงินเขามา
อีกเทศบาลก็จะมาหักลบใหงบประมาณนั้นใชจายไดพอดี เทศบาลก็สามารถบริหาร
งบประมาณเพื่อใชในงานอื่นไดดวย ถาดูงบประมาณฯที่ตั้งไวปงบประมาณ 2563 
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จำนวน 20 ลาน จะเห็นไดวาเทศบาลใหความสำคัญกับการศึกษา ทานจะสังเกตไดวา
เงินเดือนของบุคลากรครูสวนหนึ่งมาจากเงินอุดหนุน อีกสวนเทศบาลเปนผูจาย จายจาก
เงินรายไดของเทศบาล  การสงบุคคลกรของโรงเรียนไปฝกอบรม ไปราชการตางๆ สง
นักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะวิชาการตางๆ ก็ใชงบประมาณของเทศบาลทั้งสิ้น  เงินที่
กรมฯจัดสรรมาเทศบาลก็พยายามบริหารจัดการใหเปนประโยชนมากที่สุด ปญหา ที่
เกิดขึ้นอาจจะเปนความไมเขาใจของการประสานงานระหวางโรงเรียน กับกองการศึกษา 
ถาเราแกปญหาเรื่องนี้ไดการปฏิบัติงานครั้งตอไปก็จะมีความราบรื่น ปญหาก็ไมนาจะ
เกิดขึ้น   ในตอนนี้ฝายแผนงานและงบประมาณก็ไดรับบันทึกขอโอน และไดดำเนินการ
จัดทำใบโอนเขาระบบและเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณป พ.ศ.
2563 กระผมเชื่อวาถาหากงบประมาณของโรงเรียนมีไมเพียงพอ เทศบาลก็จะสนับสนุน
ใหกับโรงเรียนเพราะเทศบาลเองใหความสำคัญกับการศึกษาของโรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ขอบคุณครับ 
 
ในฐานะที่ดิฉันรับผิดชอบกำกับดูแลกองการศึกษา ตองขอขอบคุณคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่คอยเปนหวง ชวยดูแลเรื่องตางๆของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย
เปนอยางดี ก็ขอบอกวาเทศบาลตำบลกระบี่นอยก็ไมเคยปลอยปละละเลย  หรือละทิ้ง
หนาที่ในการจัดการศึกษา  ตั้งแตรับโอนโรงเรียนมาดูแล เมื่อวันที่ 14  พ.ค.2555 จนถึง
วันนี้ก็มีการพัฒนาในหลายๆดานตามที่ทุกทานไดเห็นแลว เชน ดานอาคารสถานที่ 
จำนวนบุคลากร และจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกป การบริหารจัดการตางๆก็เปนไปได
ดวยดี ในสวนเรื่องของงบประมาณวิธีการจายเงิน การบริหารงบประมาณ ก็ทำตาม
ระเบียบกฎหมายที่รองรับทุกอยาง เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ทานรักษาการ ผอ.กอง
การศึกษา และ หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ ไดชี้แจงไปแลว ทุกทานไดรับทราบ
ขอมูลไปหมดแลว ก็ขอฝากทานประธานคณะกรรมการสถานศึกษาไดนำขอมูลในวันนี้
บอกกลาวกับทางโรงเรียนวาการจะทำโครงการหรือกิจกรรมอะไร ก็ขอใหทำบันทึกเปน
เอกสารจากโรงเรียน ในตอนนี้โรงเรียนก็มีบุคลากรครบทุกตำแหนง และบันทึกก็ตองทำ
ใหมีความถูกตองตามระเบียบมาประสานกองการศึกษา กองการศึกษาจะตรวจสอบความ
ถูกตองใหอีกครั้ง ถาไมถูกตองก็ตองไปแกไขใหถูกตอง  และจะนำเสนอผูบริหารตอไป 
โดยทานรองยงยุธ  บุญทองแกว ซึ่งทานไดรับหนาที่ดูแลรับผิดชอบงานของกองการศึกษา  
จะเปนผูลงนามในเอกสาร แตถาหากเปนเรื่องที่สำคัญก็จะใหทานนายกเทศมนตรีเปนผูลง
นาม สวนดิฉันก็เชนกันถาเปนเอกสารที่เปนเรื่องสำคัญก็จะเสนอทานปลัดเทศบาล        
ใหรับทราบอีกชั้นหนึ่งเพื่อความเขาใจที่ตรงกัน อีกเรื่องคือ ในตอนนี้เทศบาลก็ไดสราง
อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล1 บานกระบี่นอย เปนอาคารสามชั้นเสร็จสิ้นเปนที่
เรียบรอยแลว ในวันที่ 22 ส.ค.2562 จะมีการเปดอาคารเรียนหลังใหมของโรงเรียน
เทศบาล 1 และไดเชิญแขกผูมีเกียรติเขารวมในพิธีทำบุญ พิธีทางศาสนาเพื่อความเปนสิริ
มงคล ดิฉันขอฝากทานประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ชวยติดตาม สอดสอง 
ดูแล ในเรื่องการรักษาความสงบ ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของ
อาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน เนื่องจากที่ผานมานักการภารโรงไปทำหนาที่ปรุง 
อาหารกลางวันของเด็ก แตขณะนี้มีผูรับจางเขามาดำเนินกาแลว จึงอยากใหชวยดูแลให
บุคลากรทุกคนทำหนาที่ตรงตามตำแหนง อีกทั้งอาคาร หองเรียนก็เพิ่มขึ้น  ในสวนของ
งานวันเปดอาคารเรียนใหม ในวันที่  22 สิงหาคมนี้  ดิฉันไดรับมอบหมายจากทาน     
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นพดล หวังกอ รองนายกเทศมนตรี ใหประสานกองชางนำคนงาน ไปรวมจัดสถานที่ 
ปรับแตงภูมิทัศน ตัดตนไม และดูแลความเปนระเบียบ เพื่อการตอนรับแขกผูมีเกียรติ 
และทานประธานในพิธีเปดอาคารเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1 บานกระบี่นอย เปนตึก 
4 ชั้น ใตถุนโลง ในสวนของระเบียบขอกฎหมาย ตามที่ทานมยุรี  สรหงษ รักษาราชการ
ผูอำนวยการกองการศึกษา และหัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ ไดชี้แจงไปแลว     
คิดวาทุกทานคงเขาใจหากมีขอสงสัยประการใดก็ขอใหสอบถามกันในที่ประชุมสภาฯแหงนี้ 
หากทานนำไปหารือกันเองขางนอกอาจจะไมไดรับความชัดเจนในขอระเบียบกฎหมาย 
อยากใหเราทำความเขาใจไปพรอมกัน ขอบคุณคะ 
 
ไดรับฟงคำชี้แจงไปแลว แตตอนนี้ก็ใกลจะสิ้นปงบประมาณแลวไมทราบวาจะสามารถโอน
เงินงบประมาณสวนที่เหลือใหกับโรงเรียนไดหรือไม ไมอยากใหโรงเรียนเสียโอกาสในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจตางๆ ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผานมาโครงการตางๆตอง
ยกเลิกไปทั้งหมดเพราะโรงเรียนไมมีงบประมาณ เรื่องนี้กระผมเองอาจจะไมเขาใจทั้งหมด 
แตกระผมจะไปหาขอมูลจากทองถิ่นอื่นๆวามีความเกี่ยวของกับขอกฎหมายอยางไรบาง 
วันนี้ถึงจะไดรับขอมูลการชี้แจงแตตองยอมรับวายังไมเขาใจทั้งหมด  เรื่องอื่นๆ วันที่มีงาน
แตงงานของญาติคุณอุดม  มณีมัย วันนั้นน้ำประปาไมไหล เทศบาลก็ไดจัดสงรถบรรทุกน้ำ
ไปชวยบรรเทาความเดือดรอนไปไดบางพอสมควรก็ตองขอขอบคุณชาวบานอาจจะ
อารมณเสียไปบางก็ตองคุยกัน พนักงานเราตองควบคุมอารมณหลีกเลี่ยงไดก็ขอใหหลีก 
อะลุมอลวยกันบางในบางเรื่องก็จะเปนการดี เรื่องน้ำประปาในตอนนี้ฝนก็ตกแลวฝาก
ผูบริหารชวยแกปญหาเรื่องน้ำประปาไมไหลใหพี่นองดวย  เรื่องนี้ก็พูดกันมาตลอดแตก็ยัง
ไมสามารถแกปญหาได วัดโพธิ์เรียงก็มีความจำเปนตองใชน้ำเพราะมีงานพิธีทางศาสนา
บอยครั้ง ทานนายกไดบอกวาจะดำเนินการขยายเขตประปาหมูที่ 3 ถือเปนขาวที่ดีมาก
ตองขอขอบคุณแทนพี่นองประชาชนดวย   
         ถนนหมูที่ 10 ซอยบานนาเชียน ตอนนี้ชำรุดมากใหชวยแกปญหาใหดวย ถนนหมู
ที่ 13 ซอยในบานที่ชำรุด กระผมไดแจงไปในการประชุมครั้งที่แลว ไมทราบวากองชางได
ดำเนินการอยางไรแลวบาง ชวยตรวจสอบดวยวาหมดระยะเวลาประกันสัญญาแลวหรือ
ยัง ถายังมีอยู ชวยแจงใหผูรับเหมาซอมแซมใหดวย สุดทายก็ตองขอบขอบคุณเทศบาล   
ที่ชวยรื้อศาลา หมูที่ 13 ใหเรียบรอยแลว  ตามที่กระผมไดอภิปรายไปทุกเรื่องในวันนี้ก็
เพื่อสวนรวม พูดเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดชวยกันพัฒนาตำบล 
และองคกรของเราใหมีความกาวหนามากยิ่งข้ึนไป ไมไดพูดเพื่อตัวเองแตอยางใด 
 
วันนี้เราก็ไดมีมติรับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2563  
เรียบรอยแลวหลักๆ ก็คือโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐาน กอนนี้เทศบาลก็ไดสำรวจไป
หลายโครงการ แตเมื่อนำมาพิจารณาบรรจุในเทศบัญญัติปรากฎวาหลายโครงการก็ถูกตัด
ออกไป เพราะงบประมาณมีนอย ก็ไดหารือกับผูบริหาร ถาโครงการใดประชาชน
เดือดรอน เทศบาลก็อาจจะตองหาแนวทางเพ่ือชวยเหลือ อาจจะขออนุมัติจายขาดเงินทุน
สำรองเงินสะสม กระผมก็ขอฝากถนนสายควนออกเพราะประชาชนเดือนรอนมาก นาน
หลายปแลว ประชาชนตองการถนนลาดยางก็ขอฝากฝายบริหารชวยพิจารณาใหความ
ชวยเหลือพี่นองประชาชนดวย หรือสายอื่นๆที่ประชาชนเดือดรอนทั้งสองเขต อยากให
ชวยพิจารณาใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม และขอฝากในเรื่องของปายบอกชื่อ
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ถนน ชื่อซอยตางๆ ในพื้นที่ตำบลของเราดวย เรื่องนี้ก็เคยพูดคุยกันมานานแลว ในเทศ
บัญญัติฯปนี้กระผมก็เห็นวาก็ไดมีการจัดทำ BOQ ราคาของปายชื่อประกอบโครงการดวย
เปนเรื่องที่ดี เปนสิ่งที่มีประโยชนมากเปนการอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนก็ตอง
ขอขอบคุณครับ 
 
ขอฝากเรื่องซอมแซมถนนสายตางๆที่ชำรุด อยากใหเทศบาลจัดลำดับความสำคัญความ
จำเปน จากความเดือดรองของพ่ีนองประชาชน ขอฝากซอยในบาน หมูที่ 3  - หนองคลา 
หมูที่  7  ซอยบานหนองคลาเสนที่ตอจากถนนลาดยาง และสายปาเทียม-บนไร  
เรื่องที่ 2 ขอฝากชวยซอมแซมไฟฟาสาธารณะจุดตางๆที่มีการชำรุดใหดวย และสุดทาย
ขอฝากใหเจาหนาที่กองชางชวยตรวจสอบกลองวงจรปดของเทศบาลตำบลกระบี่นอยดวย
วามีการชำรุดหรือไม ถามีการชำรุดก็ใหซอมแซมใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดดวย 
เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับเหตุการณท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 
ปจจุบันในเขตเทศบาลตำบลกระบี่นอยก็ไดพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานไปเยอะมาก   
เรื่องน้ำประปาปนี้แหลงน้ำก็แหง และขาดแคลนน้ำมากกวาทุกๆป รอใหฝนตกมากกวานี้
อีกซักหนอย สามารถเก็บกักน้ำไดกระผมคาดวาน้ำไหลแนนอน วันนี้กระผมเองก็ได
ประสานไปยังชลประทานใหมาชวยชี้แจงเรื่องน้ำใหกับสมาชิกสภาฯไดรับทราบ แตทาง
ชลประทานแจงมาวาติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได เรื่องการซอมแซมถนนสาย
ตางๆที่ชำรุดเทศบาลก็กำลังซอมแซมอยู แตติดปญหาเรื่องของฝนตกในชวงนี้ กระผมและ
กองชางก็ไดลงสำรวจทุกๆซอย ทุกหมูบาน ก็ทยอยซอมแซมสายที่มีความจำเปนกอน
เรียงลำดับความสำคัญ เรื่องปายซอยตางๆเทศบาลก็กำลังหารือกันวาจะทำอยางไร และ
ตองดูในเรื่องของงบประมาณดวย เรื่องไฟฟาสองทางขอเรียนใหสมาชิกไดรับทราบวาถา
ใครตองการใหเทศบาลติดตั้งหรือซอมแซมจุดใด ใหมาเขียนคำรองที่กองชาง ขอขอบคุณ
ทุกทานที่เปนหวงในทุกๆเรื่อง ขอบคุณครับ 
 
ขอเพิ่มเติมเรื่องปายซอย กระผมไดหารือกับหัวหนาฝาย ก็อยากจะติดตั้งปานซอยทุกซอย
รูปแบบปายก็มีอยูแลว ตอนนี้ก็มี 4 โครงการที่กำลังกอสรางอยูหลังจากเสร็จโครงการก็
จะติดตั้งปายซื่อซอยใหทุกโครงการ เรื่องไฟฟาสาธารณะเทศบาลก็ลงซอมแซมทุกวัน    
แตบางจุดติดปญหาเรื่องไมมีสายไลทสาธารณะ ก็อยากฝากประชาสัมพันธใหมาเขียนคำ
รองพรอมระบุวายินดีใหใชไฟฟาจากมิเตอรของตัวเอง เพราะถาเทศบาลไมไดรับอนุญาต
ถาไปติดตั้งก็จะมีปญหาตามมา ในเรื่องของอุปกรณตางๆไมตองเปนหวงเทศบาลสามารถ
จัดหาใหไดครับ 
 
ขอเพิ่มเติมอีกเรื่องของสายไลทไฟฟาสาธารณะ ซอยในบานสายชลประทานหมูที่ 6    
เรื่องนี้ก็ไดขอกันมานานมากแลว ผูบริหารก็เคยรับปาก เพราะถนนสายดังกลาวมืดมาก
อยากใหพี่นองประชาชนมีไฟฟาสองสวางผูใชเสนทางก็จะไดรูสึกปลอดภัย ขอบคุณครับ 
 
วันนี้เราก็ไดเห็นรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563เปน
ที่เรียบรอย ก็ตองแสดงความยินดีกับพี่นองประชาชนชาวตำบลกระบี่นอย กระผมเชื่อวา
งบประมาณที่ไดจัดสรรในเทศบัญญัตินี้  จะเปนประโยชนตอพี่นองประชาชน ก็ตอง
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ขอขอบคุณทุกฝายที่มีความตั้งใจทำงานโดยเฉพาะทานรองนายกเทศมนตรีทาน       
นพดล  หวังกอ กระผมชื่นชมทานที่มีความตั้งใจในการชวยเหลือพี่นองประชาชน 
ขอบคุณฝายบริหารที่จัดทำโครงการที่มีประโยชนใหกับพ่ีนองประชาชน ขอบคุณครับ 
 
ขอฝากเรื่องภัยพิบัติตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่นองประชาชนในเขตตำบลกระบี่นอย 
ขอใหเจาหนาที่หรือผูที่เกี่ยวของเตรียมการรับมือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะ
เกิดขึ้น เพราะชวงนี้ก็กำลังเขาสูฤดูฝนอีกทั้ง กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยเองก็ไดมี
ประกาศเตือนภัยอยูบอยครั้ง ก็ขอใหผูที่เก่ียวของชวยดูแลเปนพิเศษดวยครับ 
 
ขอชี้แจงเรื่องของงบประมาณของโรงเรียน ขอนำเรียนทานสมาชิกวาเทศบาลไมมี
ความคิดที่จะเก็บเงินในสวนนี้ไว เงินทุกบาททุกสตางค ก็ทำเพื่อประโยชนของพี่นอง
ประชาชน เด็กๆนองๆเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลกระบี่นอย แตอาจจะติดปญหาในเรื่อง
ของเงื่อนไข ระเบียบตางๆ อยางที่กองการศึกษา และหัวหนาฝายแผนงานฯ ทานรอง
ปลัดเทศบาล ไดอธิบายไปแลว ในบางครั้งอาจจะมีความไมเขาใจกันบาง แตตอไปถามีขอ
สงสัยก็มาหารือ พูดคุยกันเพื่อทำความเขาใจจะทำใหการปฏิบัติงานราบรื่นขึ้น ขอฝาก
ประชาสัมพันธในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เรียงจะจัดงาน
มอบรางวัลใหกับเด็กๆที่ชนะเลิศการแขงขันในระดับประเทศ คือการแขงขันตอเลโก ขอ
เรียนเชิญสมาชิกสภาฯทุกทานดวยครับ และในวันที่ 22 ส.ค.2562 จะมีการเปดอาคาร
เรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 ขอเรียนเชิญทุกทานเขารวมใน พิธีทางศาสนาเพื่อความเปน
สิริมงคล ตั้งแตเวลา 09.00 น เปนตนไป 
 
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกทานที่รวมกันพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันนี้ วันนี้กระผมก็ไดรับฟงการอภิปรายจากสมาชิก
สภาในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนเทศบาล 1 
บานกระบี่นอย เรื่องนี้เปนปญหาเล็ก ตอนนี้ยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนกันทั้งสองฝาย 
ทำใหไดรับขอมูลที่ผิดพลาด ถาเรามานั่งหารือกันเพื่อปรับความเขาใจ อาจจะเชิญทาน
ผูอำนวยการโรงเรียนมานั่งหารือดวย กระผมก็ตองขอชื่นชมทาน  เจริญศักดิ์ เองฉวน   
ในฐานะที่ทานเปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีความหวงใยในเรื่องการศึกษา  
ในเรื่องของน้ำประปาทานรองนพดล  หวังกอ ก็ไดชี้แจงไปแลว เทศบาลไดยื่นโครงการไป
ยังการประปาภูมิภาค เขต 11 จังหวัดสุราษฎรธานี เรียนรอยแลว เราแกปญหาเรื่องน้ำ
กันมานานหลายป ตอนนี้ยังเหลือพื้นที่บางสวนที่ยังมีปญหาเรื่องน้ำ ประมาณ 20 % อีก
สวนที่ยังมีปญหาคือสวนที่การประปาภูมิภาคยังเขาไปไมถึง ในสวนของหมูที่ 3 หมูที่ 13 
หมูที่ 5 และหมูที่ 4 บางสวน พื้นที่เหลานี้ยังใชน้ำประปาภูเขาอยู มีพ่ีนองประชาชนถาม
กระผมวาทำไมเมื่อกอนนี้น้ำประปาภูเขาไหลแรงมากแตเดี๋ยวนี้น้ำไหลนอยมาก บางคนก็
ถามมาอีกวาเรามีอางเก็บน้ำของชลประทานในพื้นที่ทำไมถึงไมปลอยน้ำใหพี่นอง
ประชาชน ทางชลประทานบอกมาวาปริมาณน้ำมีนอยไมสามารถปลอยออกมาได ทาง
ชลประทานก็ไดทำโครงการทำทอสงน้ำ ก็หวังวาในอนาคตถามีการตอทอเสร็จพี่นอง
ประชาชนคงจะมีน้ำใชอีกไมนาน ในสวนของการประปาสวนภูมิภาค คณะผูบริหารพรอม
กับสมาชิกสภาฯทุกทานก็พรอมจะอนุมัติในการขอใชเงินทุนสำรองเงินสะสมไปยังจังหวัด
กระบี่ ประมาณหาลานกวาบาท เพื่อชวยเหลือพ่ีนองประชาชนที่เดือดรอน  เรื่องโครงการ
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ซอมแซมถนนสายตางๆของตำบลกระบี่นอย ขอใหสมาชิกสภาฯทุกทานไดใหความ
ชวยเหลือตามโดยภาพรวม ทั้งสองเขตการเลือกตั้งเพราะเราไดรับเลือกมาแบบเขตการ
เลือกตั้ง งบประมาณเราเองก็มีนอย ในการสำรวจถนนแตละสายสมาชิกสภาฯเปนผูที่รูดี
วาสายใดมีความสำคัญมากท่ีสุด ใหมาบอกกับทานรองนพดล  หวังกอ หรือกองชางไดเลย 
ไมใชวาไปรับปากกับชาวบานมาทุกซอย เรามีงบประมาณจำกัดไมสามารถทำไดทั้งหมด 
ในเรื่องของโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 คณะผูบริหารก็ไดรวมกันประชุมพิจารณาโครงการ จากงบประมาณของเทศบาลที่
มีจำนวนลดลงก็จำเปนตองตัดโครงการของเขต 1 คือโครงการกอสรางถนนคอนกรีต ของ
หมูที่ 8 ประมาณ 500 เมตร งบประมาณเกือบสองลานบาท ตัดโครงการของเขต 2 
บานควนออก หมูที่ 6 ระยะทาง  500 เมตร งบประมาณ หนึ่งลานกวาบาท กระผม
เขาใจวาสมาชิกสภาฯทุกทานทั้งสองเขตก็เสียใจ กระผมไดปรึกษากับทานปลัดวาตอไป
เราจะหางบประมาณอื่นเราอาจจะขออนุมัติใชงบประมาณเงินทุนสำรองเงินสะสม ที่มีอยู
ประมาณ 28 ลานบาท ถาหากพี่นองมีความเดือดรอนตองการความชวยเหลืออยาง
เรงดวน เราจะขอปดการประชุมเพื่อขออนุมัติตอสภาฯกันอีกครั้ง วันนี้ก็ตองขอขอบคุณ
ทุกทานทีมีความเขาใจ โครงการตางๆที่ทุกทานไดเสนอมาเทศบาลจะเก็บเปนขอมูลไว
เพื่อนำไปแกไขเทศบาลพรอมใหการชวยเหลือ ใหคิดวาเราคือครอบครัวเดียวกันครับ 
 
กลาวปดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา 15.40  น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชือ่      วินสั   ชุมบุตร          ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นายวินัส  ชุมบุตร) 

 

  ลงชื่อ   สมนึก  ทองขยัน    ผูรับรองรายงานการประชุม  

       (นายสมนกึ  ทองขยัน ) 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย 

ลงชื่อ    สาคร   เจรญิพร         ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสาคร   เจริญพร) 

 

ลงชื่อ   สมเกียรติ์  หลานหลาย    ผูจดบันทึกการประชุม 

        (นายสมเกียรติ์  หลานหลาย) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกระบี่นอย 

 


